

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 32.05 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.95-32.20 บาท

*บาท/ดอลลาร์เข้าวันนี้เปิดที่ระดับ 32.05 อ่อนค่าลงจากช่วงปิดตลาดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.99 บาทซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน แนวโน้มระยะยาวเงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 31.95 - 32.20 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดตลาดเข้านี้ 32.05 บาท อ่อนค่าลงมาต่อเนื่องจากระดับ 31.99 บาท ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน จากปัจจัยหลัก คือ ธนาคารต่างชาติมีการขายเงินบาทเพื่อซื้อดอลลาร์มาจ่ายปันผล ความเชื่อมั่นดอลลาร์ดี จากภาพเศรษฐกิจโลกที่ดูแย่งลง ส่งผลให้ Fund Flow ไหลเข้าสหรัฐ

โดยภาพเศรษฐกิจที่ดูแย่ง สะท้อนจากเงินเพื่อออกสเตอเรอเลียประกาศออกมาต่ำลงมา 1% กว่า ขณะที่ยุโรปดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมันโดยสถาบัน IFO (IFO Business Climate) ออกมาแยกว่าที่ตลาดคาด สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวของเยอรมัน ซ้ำเติมความกังวลจากเดิมที่มีความกังวลต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุโรปอยู่แล้ว เนื่องจากฝรั่งเศสยังมีการประท้วงของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง ซึ่งกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว

นอกจากนี้ ตัวเลขจีดีพีเกาหลีใต้ที่ประกาศออกมา 1.8% ยังต่ำสุดในรอบ 10 ปี ส่วนหนึ่งจากผลกระทบ trade war และเป็นผลจากวัฏจักรเทคโนโลยีการผลิตของอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนไป

ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐยังมีเสถียรภาพดี ยกเว้นการบริโภคที่อาจชะลอลงไปบ้าง เนื่องจากคน 6-7 แสนคนที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากการชัตดาวน์ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การบริโภคชะลอ ทำให้คนยังไม่มั่นใจต่อภาพธุรกิจการค้า มีผลให้ชะลอการลงทุนออกไปก่อน แต่ในระยะยาวตลาดยังเชื่อว่าภาพการบริโภคภาคเอกชนของสหรัฐยังไปได้ในระดับที่ดี จากตลาดแรงงานที่ยังดี ค่าจ้างแรงงานมีการปรับขึ้นต่อเนื่อง บวกกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของเฟดที่ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐยังแข็งแกร่งโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับยุโรป

ด้านปัจจัยในประเทศตามฤดูกาลในช่วงนี้เงินทุนอาจมีการไหลออกจากการทยอยจ่ายเงินปันผลไปให้บริษัทแม่ในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย แต่อีกด้านการที่ตลาดหุ้นไทยได้รับการเพิ่มน้ำหนักจาก MSCI ซึ่งจะมีผลในช่วงต้นเดือนพ.ศ.ปี นี้ ก็เป็นปัจจัยบวกที่จะดึงดูดให้ Fund Flow มีโอกาสไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเพิ่มได้ เงินบาทจึงอาจผันผวนมากขึ้นตาม Fund Flow

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"จากปัจจัยดังกล่าว ค่าเงินบาทจึงมีแนวโน้มผันผวนในทิศทางอ่อนค่าได้มากขึ้น ตามทิศทางเศรษฐกิจที่ดี ดัชนีดอลลาร์ที่ปรับสูงขึ้น โดย Fund Flow ยังผันผวนได้ ส่วนสถานการณ์ทางการเมืองตลาดได้ตอบรับข่าวไปบางส่วน หากการจัดตั้งรัฐบาลดำเนินการได้ภายในเดือนมิ.ย. นี้มองว่าไม่น่าจะกระทบ แต่ถ้าเกินกำหนดนี้อาจมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ มีผลต่อการนำเข้า จากช่วงนี้ส่งออกชะลออยู่แล้วทำให้นำเข้าชะลอด้วย ดังนั้น ต้องติดตามดูว่าหากนำเข้าชะลอมากจะกระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลชะลอลงหรือไม่ อาจมีผลต่อทิศทางค่าเงินบาท " เขากล่าว

*คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 31.95-32.20 บาท/ดอลลาร์ มีแนวโน้มอ่อนค่าได้มากขึ้น

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.13 จากวานนี้ 97.62

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 505.03 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,320.82 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.017 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้